

HƯỚNG TỚI NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

QUỐC HỘI VIỆT NAM

Những dấu ấn nổi bật

QUỐC HỘI KHÓA VIII (1987 - 1992)



Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII (tháng 6/1987).

Ảnh tư liệu

Quốc hội khóa VIII là Quốc hội của giai đoạn khởi đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra nhằm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ quốc tế, đưa đất nước sớm ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Giáo dục; Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật; Ủy ban Y tế và Xã hội; Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban Đối ngoại.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý đất nước bằng pháp luật, trong nhiệm kỳ 5 năm với 11 kỳ họp, Quốc hội khóa VIII đã thông qua 2 bộ luật, 25 đạo luật và Hội đồng Nhà nước đã ban hành 39 pháp lệnh. Trong đó có Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã mở đường cho việc đẩy mạnh đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty... là những đạo luật quan trọng thể chế hóa đường lối phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta. Lần đầu tiên các luật này thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về tài liệu sản xuất và quyền thành lập công ty và doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, Quốc hội còn ban hành các luật về thuế như: Luật Thuế doanh thu, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Hàng không dân dụng... Hội đồng Nhà nước đã ban hành hàng loạt pháp

lệnh điều chỉnh các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, Quốc hội khóa VIII đã sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1980 một cách cơ bản, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Ngoài việc thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, Hiến pháp 1992 đã thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tạo cơ sở pháp lý đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Trong việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban thường trực của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã có nhiều cố gắng, quan tâm đến những vấn đề nóng bỏng, cấp bách về kinh tế - xã hội và thi hành pháp luật nhằm nâng cao vai trò của Quốc hội, từng bước thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng: Kinh tế phát triển, văn hóa, giáo dục đạt được nhiều kết quả tốt. Việc xây dựng và tăng cường nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân có bước phát triển mới. Quan hệ đối ngoại được mở rộng. Quốc phòng, an ninh được củng cố.

Quốc hội khóa VIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có 15 đại biểu. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tổng hợp các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc, vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương cũng như các nước chuyển từ Quốc hội, đưa ra bàn thảo, chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội; đồng thời, tham gia tích cực vào hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội cũng đem hết năng lực, trí tuệ của mình cùng với Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (năm 1991); tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN (tổng hợp)

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Khách quan, dân chủ trong lấy ý kiến cử tri

Những ngày qua, ủy ban MTTQ các xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Bình tích cực tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây được đánh giá là khâu quan trọng để từ đó lựa chọn được những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Phong đã có mặt đồng đủ tại hội trường UBND phường từ khá sớm. Mọi người trò chuyện, trao đổi thông tin để tìm hiểu kỹ hơn về tin nhiệm của cử tri trước khi cho ý kiến. Sau khi đại diện Ủy ban MTTQ phường báo cáo tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp và tiêu sử của từng ứng cử viên, rất nhiều cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến và bày tỏ mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ gần bó hơn nữa với địa bàn nơi cư trú, phản ánh những kiến nghị của nhân dân đến các cấp chính quyền. Trong không khí cởi mở, chân tình, các ứng cử viên trao đổi, đồng thời cam kết về những việc bản thân sẽ làm nếu được tin nhiệm bầu vào HĐND các cấp. Ông Nguyễn Văn Tuấn, cử tri tổ 1 cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi khi

được dự hội nghị để tìm hiểu về các ứng cử viên, qua đó có thể lựa chọn được người có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực. Chúng tôi mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Đến nay, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường Lê Hồng Phong đã hoàn thành. Theo đó, 40 ứng cử viên đại biểu HĐND phường đã được cử tri nơi cư trú nhận xét và tin nhiệm. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú diễn ra sôi nổi, dân chủ, đúng luật, 100% biểu quyết nhất trí các đại biểu đủ điều kiện tham gia ứng cử, tạo thuận lợi cho quá

trình chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Hầu hết các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Thái Bình đều được ủy ban MTTQ các xã, phường tổ chức vào buổi tối hoặc ngày nghỉ nên bảo đảm số lượng cử tri tham dự theo luật định. Công tác tổ chức hội nghị bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng trình tự theo quy định. Đa số cử tri đều thống nhất cao về trình độ, phẩm chất, năng lực của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang sinh sống tại địa phương.

MINH NGUYỄN



Cử tri thôn Vân Động Nam, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) bỏ phiếu tin nhiệm các ứng cử viên.

Thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn chủ động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu và cho ra đời những sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Với đam mê nghiên cứu và nhận thấy những bất cập từ thực tiễn công tác quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ hàng năm, năm 2021, Trung tá Nguyễn Hữu Chính, Chủ nhiệm Hậu cần, Ban CHQS huyện Hưng Hà tiếp tục hoàn chỉnh sáng kiến và cho ra mắt "Phần mềm thống kê thanh niên nhập ngũ". Nhờ có sáng kiến này mà khoảng 5.000 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2021 tại địa phương được quản lý, theo dõi chặt chẽ và chính xác đến từng thông tin, chỉ số cá nhân. Chỉ với vài cú click chuột là mọi thông tin liên quan đến việc tuyển chọn, gọi nhập ngũ của bất kỳ công dân nào sẽ hiện ra tức khắc. Theo Trung tá Nguyễn Hữu Chính: Hiện nay, nhân viên làm công tác tuyển quân ở đơn vị đang thực hiện bằng phương pháp đếm thủ công, từ đó dễ nhầm lẫn, thiếu chính xác và mất nhiều thời gian. Phần mềm thống kê thanh niên nhập ngũ giúp thống kê nhanh

Ứng dụng sáng kiến, cải tiến, nâng cao hiệu quả huấn luyện



Thiếu tá Nguyễn Trinh, nhân viên Ban CHQS huyện Thái Thụy với sáng chế "Già thử nổ, cất giữ, bảo quản máy xuồng cao tốc ST450-Yamaha 15CW".

chóng và chính xác dữ liệu thanh niên (độ tuổi, trình độ văn hóa, sức khỏe...). Ngoài ra, phần mềm còn có tính năng in ấn, lưu trữ tự động, xuất lưu excel danh sách... Bước đầu khi phần mềm được đơn vị đưa vào thử nghiệm đã phát huy hiệu quả về độ chính xác, rút ngắn thời gian và áp lực cho cán bộ làm công tác quản lý, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân của địa phương.

Xuất phát từ thực tế của đơn vị trong quá trình bảo quản, cất giữ và vận hành kiểm tra thử nổ của tất cả các loại máy xuồng Yamaha 15CW còn nhiều hạn chế nên Thiếu tá Nguyễn Trinh, nhân viên Ban CHQS huyện Thái Thụy đã nghiên cứu và sáng chế "Già thử nổ, cất giữ, bảo quản máy xuồng cao tốc ST450-Yamaha 15CW". Thiếu tá Nguyễn Trinh chia sẻ: Hiện nay các loại xuồng được biên chế tại các đơn vị quân đội để phục vụ công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu

nạn không có thiết bị cất giữ, bảo quản, thử nổ mà chủ yếu để trên bàn và tận dụng vị trí thuận lợi để vận hành thử nổ nên rất khó khăn trong quá trình vận chuyển, lắp gá máy. Cấu tạo của thiết bị này gồm giá đỡ máy, giá đỡ bình xăng, thùng chứa nước thử nổ, kệ gỗ, bánh xe di chuyển. Khi phí, giá thành làm ra 900.000 đồng nhưng rất đơn giản, dễ sử dụng, có động nhanh và mang lại hiệu quả cao. Một sáng kiến khác là

"Thiết bị huấn luyện leo trèo nhà cao tầng" của Thiếu tá Nguyễn An Hà, nhân viên Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh. Nói về sự ra đời của sáng kiến, Thiếu tá Hà cho biết: Trong các nội dung huấn luyện, leo trèo nhà cao tầng là nội dung có độ khó và mất an toàn cao đối với bộ đội. Trong khi đó, do điều kiện kinh phí còn hạn hẹp nên đơn vị chưa có nhà huấn luyện A2 chuyên dụng cho lực lượng này. Ngay từ khi thiết bị hoàn thành và đưa vào áp dụng thì nghiệm đã phát huy tác dụng và hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, thiết bị này có thể tháo lắp linh hoạt vào các địa hình nhà cao tầng khác nhau theo yêu cầu nhiệm vụ. Trong hội thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện năm 2021 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, sáng kiến của Thiếu tá Nguyễn An Hà đã được hội đồng khoa học Bộ CHQS tỉnh thẩm định và đánh giá cao; đồng thời, được lựa chọn là một trong những sáng kiến tham gia hội thi mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2021 cấp quân khu.

Ngoài 3 sáng kiến, cải tiến trên, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã nghiên cứu, áp dụng hàng chục sáng kiến, cải tiến vào thực tiễn, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tế công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, từ đó nâng cao

chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm 2021, Bộ CHQS tỉnh không tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ tập trung mà chỉ đạo cơ quan quản lý các huyện, thành phố tổ chức trưng bày các sáng kiến cải tiến mô hình học cụ tại đơn vị. Bộ CHQS tỉnh thành lập các đoàn về cơ sở kết hợp kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện và chấm điểm, đánh giá sáng kiến, cải tiến.

Thượng tá Đào Hồng Dương, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Qua việc chấm điểm, ở nội dung sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện có tổng số 6 sáng kiến, 41 cải tiến tham gia dự thi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đặc biệt, có nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện có khả năng được phổ cập, nhân rộng vào công tác huấn luyện cho các đối tượng trong toàn tỉnh. Thời gian tới, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh và phát động sâu rộng phong trào sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chú trọng những sáng kiến có tính ứng dụng cao phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TÁT ĐẠT

Thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 27/4/2021

(nhandan.com.vn) Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), thời điểm thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi là từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 11/5/2021. Theo đó, từ ngày 27/4/2021, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các sở GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc sở được phân công bắt đầu nhận phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống quản lý dữ liệu. Quá trình này sẽ kết thúc vào ngày 11/5/2021. Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các địa phương thành lập ban chỉ đạo thi các cấp, hoàn thành trước ngày 11/5/2021, để nghị các sở GD-ĐT chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi theo quy định và bảo đảm tiến độ. Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ và điền vào phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021; tổ chức rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các đơn vị tuyệt đối không được tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021 phải khai chính xác, đầy đủ các thông tin, nộp phiếu đăng ký dự thi đúng thời gian quy định. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, tức là sau ngày 11/5/2021, thí sinh không được điều chỉnh các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký. Theo lịch đã được công bố, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6 - 9/7/2021, trong đó các môn thi chính thức diễn ra trong hai ngày 7 - 8/7/2021.